

MTW - เหมือน อยากรจะขึ้น ให้ได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ว่ากันได้ว่าทั้งหุ้น และ ตลาด กันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ บางครั้ง การจั่วหัวของเหนือเมฆนั้น หลายๆ ท่านก็อาจจะแปลความหมายไม่ออกก็ได้ว่าจะหมายถึงอะไร หรือบางครั้ง ก็อาจจะรู้ว่าหมายถึงอะไร แต่ก็แค่จั่วหัว อาจจะไม่รู้ด้วยว่า อะไรยิ่งไปกว่า... เรียกว่า มันคือจะออกเกมไหนนั้นแหละครับ ที่ไม่รู้ อย่าง ตลาด ในวันวานนั้น ต่อให้เหนือเมฆกล่าวว่ โอกาสจะหลุด 1520 ยังมีมากกว่า トラบเท่าที่ยังคงแกว่งตัวต่ำกว่า 1540 ไม่ว่าจะแกว่งๆ อย่างไร เราก็คงต้องให้ โอกาสหลุดหรือไม่หลุดยังง ถ้าตามภาพวันวาน แม้ว่า จะลงไปแถวๆ 1520 ต้นๆ แล้วแต่กลับขึ้นมาได้ เหลือเพียงค่าลบเพียงเล็กน้อย แต่ันั้น ถ้าวันนี้ ยังแกว่งตัวต่ำกว่า 1540 อยู่สักกี่ คณะของความน่าจะเป็น ที่จะหลุด 1520 ยังคงเป็นต่อ อาจจะ 6 ต่อ 4 หรือ 7 ต่อ 3 ก็ได้ (เต็ม 10 นะ)... แต่ก็อย่างที่ว่าจั่วหัวไว้ อากาศอย่างวันวานนั้น เหมือน อยากรจะขึ้นให้ได้ ยิ่งเห็นปริมาณการซื้อขายเข้ามาขนาดนั้นแล้ว ซึ่งก็ไม่ว่ามีดีลลวดเดอร์ใหญ่ๆ หรือไม่ แต่ถ้าจะเหมารวมๆ ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลย... แต่ก็อย่างที่ว่าอีกนั่นแหละครับ ถ้าอยาก จะขึ้นจริงๆ ก็ต้องว่ากันที่ 1540 ซึ่งคือ ต้องยืนให้ได้มันคงก่อน (ก่อนจะต่ำกว่า 1520 นะ) แล้วการยืน 1540 ได้แล้ว ก็ยังต้องไปวัดกันถึงขั้นต่อไปที่ 1550+/- ซึ่งจะเป็พื้นที่ของแนวต้านขาลง หากผ่านได้อีกสักกี่ จะเริ่มมีความหมายว่า แนวโน้มขาลงจะถูกทำลาย แล้วตลาดเราจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จริงๆ หรือไม่ั้น ก็ต้องไปรอการยืนยันที่ระดับพื้นที่ 1570-1580 อีกที หรือแปลว่า ยืน 1580 ได้ เราก็อาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

ดูตามเกม...

จะว่าไป ก็อย่างที่ว่าจั่วหัวไว้ ดูดีๆ ก็เหมือน อยากรจะขึ้นให้ได้ แม้ว่าจะมี การขึ้นมาก่อนหน้าแล้วรอบใหญ่ๆ แต่การแกว่งตัว ก็เหมือนจะสะสมพลัง เพื่อจะเอาอีกระลอกก็ได้นะ

- แนวรับ : ... 3.84-3.74 ไม่ต่ำกว่า 3.60 ไว้ก่อน อุ่นใจกว่า
- เป้าหมาย : ... 4.90-5.00 แต่ระยะยาวๆ ก็จจะคาดหวัง 6.0

Price Chart...(MTW)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MTW... ถ้าจะเอาที่รูปแบบของเส้น ค่าเฉลี่ย 5 เส้น แล้วนั้น ยังคงอยู่ในภาพของกระทิง ซึ่ง แม้ว่า จะถึงเป้าหมายไปแล้ว หรือ เกือบๆ ถึงก็ตาม ถ้า เราไปว่ากันด้วยรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัว ก็ยังดูว่า เริ่มจะเป็นแนวโน้มเชิงบวกอีกขั้นหนึ่ง ก็ได้เหมือนกัน เรียกว่า ถ้ายังยืนพื้นที่แถวๆ นี้ได้ หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.6 ลงมาเสียก่อน นี่แหละ อากาศทางโครงสร้าง อยากรจะขึ้น หรือ ถ้ายืน 4.00 ได้มันคงเลย ก็นั่นแหละครับ มีแว จะขึ้นในระลอกใหม่... ที่นี้ เราก็จะมาว่ากันที่เป้าหมาย ระดับใหม่ จะเอาแนวต้านของแนวโน้มขาขึ้น หรือ จะเอาที่เป้าหมายของรูปแบบราคา ที่อาจจะคาดหวัง ได้ถึงระดับ 6.00 หรือ มากกว่า (ลุ้น 6.00-6.50 ได้)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน